

เชียงใหม่วางแผนปลูกป่า 800 ล้าน

กล้า 80 พรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 56 ได้เห็นชอบแผนแม่บทการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ 25 กลุ่มน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เงินกู้ 350,000 ล้านบาท และอนุมัติแผนปฏิบัติโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า รวมทั้งอนุมัติวงเงินสำหรับดำเนินโครงการในปี 56

2,805,336 ล้านบาท ดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า จึงต้องดำเนินการด้วยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนกลางและหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคหรือส่วนพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม

ราชินีมา เป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศต้นน้ำ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโชค ทราย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กล่าวว่าสำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการนั้น ได้ให้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละพื้นที่ ในการหาพื้นที่ปลูกป่า จากนั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมหรือไม่ และพื้นที่ปลูกต้องปลูกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะ

ต้องทำตามโครงการเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ในปี 56 ไม่น้อยกว่า 345,481 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ประมาณ 326,879 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล 18,602 ไร่ โดยจะมีงบประมาณในการดูแลโครงการทั้งหมด 5 ปี ใช้งบประมาณจำนวน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นปีละ 2,000 ล้านบาท ในการดูแล คาดว่ากลางเดือน ก.ค. 56 ก็จะสามารถเริ่มปลูกได้ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการปลูกให้ได้จำนวน 172 ล้านต้น และจะให้โครงการแล้วเสร็จภายใน 12 ส.ค. 56.